



# ทรงพระเจริญ



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๓๑ - ๓๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพรพร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุภารากุล  
รักษาราชการแทนอธิการบดี

## สารจากอธิการบดี

### สวัสดีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ในวาระอันเป็นมงคลยิ่ง คือ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม และเป็นวัน “วันแม่แห่งชาติ” คำว่า “แม่” เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิต ให้การอบรมสั่งสอน ให้ตัวตน ให้อนาคต ให้กำลังใจ

ลูกที่ยังมีแม่อยู่ด้วยในวันนี้ นับว่าเป็นความโชคดีที่แม่มีชีวิตยืนยาว เพื่อคำจูนให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อท่าน เป็นการต่อบุญให้ลูกทุกวัน วันละเล็กละน้อย

ลูกที่ไม่มีแม่อยู่ด้วยแล้ว ความรัก คำสั่งสอนของแม่ จะเป็นเครื่องกำกับสติว่าแม่ทิ้งความรักและความคาดหวังอันใดไว้กับลูก

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑

สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และความกตัญญูรู้คุณมารดา ด้วยการเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังต้องพร้อมด้วย ๓ มิ คือ มีความเป็นมืออาชีพ มีการทำงานที่มุ่งมั่น ผลลัพธ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งค่านิยมของมหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุภารากุล  
รักษาราชการแทนอธิการบดี



# ๑๒ สิงหาคม กับ พระราชกรณียกิจ “พระพันปีหลวง” ของคนไทยทุกคน

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งในผืนแผ่นดินไทย และทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริสำคัญ ๆ ไว้มากมายนับไม่ถ้วน ด้วยทรงหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเคยแบ่งแยกว่าเป็นชายหรือหญิง จะยากดีมีจน หรือว่านับถือศาสนาใด ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จันทรีกระจ่างฟ้า ฉบับนี้ขอพูดถึงพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป

การศึกษาของชาตินับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและประจักษ์ถึงความสำคัญ พระองค์ทรงเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มพระกำลัง ด้วยความเป็นแม่และครูที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างเปี่ยมล้น พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มิได้ทรงมุ่งแก้ปัญหาเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หากแต่ทรงแก้ปัญหาในทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน เช่น ทรงพบครอบครัวยากจนขาดที่ทำกินและมีลูกมาก ก็ทรงพิจารณาหาอาชีพให้แก่พ่อแม่ และพระราชทานการศึกษาแก่ลูก การศึกษานั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เสมอไป หากเด็กคนใดอยู่ในวัยเรียนมีผลการเรียนดีพอสมควร มีความมานะพยายาม และต้องการเรียนต่อจริง ๆ ก็ส่งเสียให้เรียนไปตามความสามารถของเด็กนั้นจนถึงระดับปริญญาตรี แต่หากเด็กคนในที่มีอายุมากเกินกว่าจะกลับมาเข้าชั้นเรียนเดียวกับเด็กอื่น ๆ ได้ ก็ทรงส่งเสริมให้เรียนวิชาชีพตามความสนใจและความสามารถของเด็ก ทั้งนี้ รวมถึงเด็กที่พิการ ทรงพบว่ามีความสามารถพอจะเรียนต่อได้อีกด้วย

ในเวลาเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ทรงคำนึงถึงราษฎรตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้ จึงทรงริเริ่มโครงการห้องสมุดสารพัดประโยชน์ โดยใช้ชื่อว่า “**ศาลารวมใจ**” พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้เพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะโดยการศึกษาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเพื่อให้มีความรู้รอบตัว รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรู้จักปรับตัวให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน และที่สำคัญคือให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เพื่อจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

นอกจากการการศึกษาที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้พลนิกรชาวไทยเกิดประโยชน์กับตนเอง ได้แก่ ด้านศิลปอาชีพ ทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎร โดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปอาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิต งานศิลปหัตถกรรม จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล ด้านการสาธารณสุข ในด้านการสาธารณสุข นอกจากทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัด “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราษฎรในถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทรงช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัครตามชายแดน ทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีที่ทรงพบราษฎรเจ็บป่วยก็จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงอุปถัมภ์องค์การการกุศล สมาคม มูลนิธิต่างๆ เป็นจำนวนมาก และด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพระทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “**โครงการป่ารักษ์น้ำ**” ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป่า หลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการสวนสัตว์ป่าเป็ญุเขี้ยวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติ โครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ เป็นต้น



# รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร

นายบุญเกียรติ ชีระภากร  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คำว่า “แม่” นอกจากจะแปลว่าหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีความหมายที่มีรากศัพท์ของแม่อีกด้วย เช่นลำน้ำขนาดใหญ่ แม่น้ำ ขณะเดียวกัน คำว่า “แม่” ยังถูกใช้เรียกแทนทวดตาผู้หญิงเช่น แม่คงคา แม่ธรณี ซึ่งล้วนเป็นทวดที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเกษตรกรรม คำว่า “แม่” ยังถูกนำมาเรียกผู้หญิงที่กระทำกิจการไม่ว่าจะเป็น แม่ค้า หรือแม่บ้าน ตลอดจนใช้เป็นคำเรียกผู้หญิงอีกด้วย ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่า คนไทยยกย่องและให้ความสำคัญกับคำว่า “แม่” เป็นอย่างยิ่ง



วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ประเทศไทยกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อปี ๒๕๑๙ และมี “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ โดยพระองค์ท่านได้มีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากมายในด้านต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยนานับประการ อาทิเช่น ด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ, ด้านทัศนศิลป์ และด้านการเกษตรและชลประทาน ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทุกคนมีอาจลืมนึกได้ และจะยึดมั่นในการทำความดีเพื่อพระองค์ตลอดไป



นายบุญชัย สากศรีสวัสดิ์  
สถาปนิกชำนาญการ งานอาคารและสถานที่  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

“พระคุณแม่มากล้นกว่าผืนฟ้า  
บ่มเพาะสร้างจิตสำนึกมีน้ำใจ

เลี้ยงลูกมาได้สิวันนี้ได้  
เมื่อเติบโตใหญ่ทดแทนคุณแผ่นดิน”

“วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม มีความสำคัญยิ่งต่อชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ต่อได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นประดุจแม่แห่งแผ่นดิน และเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล และพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่วมเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราภกกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

# ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ



นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร  
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล และขอตั้งจิตอธิษฐาน น้อมอัญเชิญคุณพระรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานจตุรพิธพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากทุกข์ มีพระชนมพรรษายั่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า และทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ พลสภานักศึกษาไทยอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป

นางสาวสำราญ เจริญสุขเข้า  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน  
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้าขอ ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานและอยู่เป็น “พระแม่” ของแผ่นดินตลอดไป

“แม่” เป็นผู้ให้โดยแท้ ในทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน “แม่” เป็นผู้ให้กำเนิด ให้ความรักและเลี้ยงดูเราจนเติบโต “แม่” เป็นคนที่คอยห่วงใย สักสอนเราให้เป็นคนดี “แม่” เป็นผู้หญิง ที่ดีที่สุดสำหรับฉันและพระคุณ “แม่” ชาตินี้ทดแทนยังไงก็ไม่หมด วันแม่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราคควรรำลึกถึง บุญคุณของ “แม่” ไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไป ควรรีบใช้โอกาสนี้ ทำสิ่งดี ๆ ให้แก่ท่านไม่ละเลยท่าน ในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่



นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุ ยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณและพระเมตตา ทรงเป็นที่สรรเสริญและเทิดทูนในใจ ของประชาชนตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนรัตนตรัย พลาณาภาพแห่งสรรพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดบันดาลดลได้ฝ่าละล่องธุลีพระบาท มีพระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า และทรงพระเกษมสำราญ



# ...จากใจลูก... ถึงคำว่า... “แม่”

นางสาวชนากา ถ่วงรอย (เจน)  
นักศึกษาระดับปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย  
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำว่าแม่ทั้งใจจึงยิ่งใหญ่  
ความรักแม่รักจริงไม่มีแก่ลง

เป็นผู้ให้ ผู้เติมและผู้แต่ง  
ไม่มีแสวงไม่รักสักนิดเลย



ถ้าให้พูดถึงแม่ฉันนี่เจนน่าจะพูดไม่หมด เพราะว่า “แม่” สำหรับเจนนั้น คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง คอยเติมเต็ม แต่งเติมให้เจนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้ แม่ของเจนเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย เพื่อให้ลูกนั้นได้อยู่อย่างสบาย

สำหรับใครหลาย ๆ คน อาจจะคิดว่าแม่ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกอยู่แล้ว แต่สำหรับแม่ของเจน การเป็นแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่แม่อย่างเดียว แต่คอยมอบความรักให้ไม่เคยขาด มอบความอบอุ่นไม่เคยหาย ยอมเจ็บกาย เพื่อให้ลูกรอดปลอดภัย แม่คอยสอนให้เจนเป็นคนที่มีเมตตา อยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่แม่ก็ไม่ทิ้งให้ เจนต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง เพราะแม่จะคอยโอบกอดเตือนเรื่องให้ เสียใจ อยู่เสมอ แม่เป็นแรงบันดาลใจให้ เจนในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การทำงาน การแก้ไขปัญหา หรือการใช้ชีวิต แม่จะคอยบอกอยู่เสมอว่า ไม่ต้องเก่งให้ได้เหมือนคนอื่น อย่ากดดันตัวเอง จนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ขอแค่ให้มีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ ตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ทีไรสดใสแค่นี้ก็พอ

สุดท้ายนี้ เจนขอขอบคุณแม่ที่เสียสละ อดทน เลี้ยงดูมาจนเป็นเจน ในทุก ๆ วันนี่ เป็นแม่ที่เข้มแข็ง ค่ะผู้อุปสรรคได้ในหลาย ๆ เรื่อง ถึงจะถึงแก่ได้ไม่เท่าแม่ก็ตาม ขอขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ไม่เคยต้องให้เสียใจเวลาที่เกิดมาทำให้เจนได้รู้ว่าการรักแม่ในทุก ๆ วัน จะไม่มีวันที่เจนเสียใจ

นางสาวณัฐรี ผ่องอำไพ (ณัฐรี)  
นักศึกษาระดับปีที่ ๓ สาขาวิชาพลศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์



“แม่” คือผู้ให้กำเนิด “แม่” คือผู้เสียสละร่างกาย เสียสละเวลา เสียสละความสุข และ แม่คือ ผู้ดูแลเหนือทุกสิ่ง แม่ในความคิดของณัฐรีคือ คนสำคัญที่สุดในชีวิต ถ้าขาดเธอไปชีวิตคงไม่มีสีสันเลย ตั้งแต่เล็กจนโต แม่สอนให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย สอนให้มีทักษะในการใช้ชีวิต สอนให้เป็นคนดี

แม่ของณัฐรีมีลูกสาว ๓ คน เป็นของขวัญ ๒ ใน ๓ คนนั้น เป็นฝาแฝด คือ ณัฐรีและพี่สาวเองค่ะ แม่ต้องแบกท้องที่หนักอึ้งจนบางครั้งก็เดินไม่ไหว ความเจ็บทรมาน แต่แม่ของณัฐรีเป็นคนเก่งที่สุดในโลก เป็นคนที่มีความอดทน เป็นคนที่พยายามทำให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัว เป็นคนที่ดูแลลูกเป็นอย่างดี ณัฐรีอยากจะขอโทษแม่ที่ในบางครั้งก็ดื้อ ขอบเถียง แม่ว่าอะไรก็จะขัดไปหมด ขอโทษที่อาจจะเป็นลูกที่ไม่น่ารักกับแม่ในตอนเด็ก ๆ และก็ขอบคุณแม่ที่สอนให้ณัฐรีเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความอดทน เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่น ณัฐรีขอบคุณแม่จริง ๆ ค่ะ

ปัจจุบันณัฐรีกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่อยากจะบอกกับแม่ว่า “*มะ ลูกคิดถึงมะนะ คิดถึงมาก ๆ คิดถึงจริง ๆ ดูแลตัวเองด้วยนะ อย่างนอนดึก อย่างหักโหม อาจจะไม่ค่อยได้คุยด้วยบ่อย แต่อยากให้รู้ว่าลูกทั้ง ๓ คนคิดถึงมะมาก ทำงานเท่าที่ตัวเองไหวนะ รอทุกก่อนนะหนูจะเอาความสำเร็จไปฝากมะนะ ลูกรักมะนะ*”

### นายศุภฤกษ์ ทางเพชร (ก้อง) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประสานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ



สำหรับผมแล้ว แม่คือที่พักพิง ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้า ทุกข์ สุข หรือเสียใจ แม่จะมีคำปลอบใจดี ๆ ให้ผมเสมอ แม่คือบ้าน บ้านที่เราอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นที่สุด เป็นบ้านที่ผมรัก และไม่เคยจากไปไหน แม่คือรถยนต์ รถที่คอยมารับและส่งผมไปโรงเรียนเสมอ โดยไม่บ่นสักคำหนึ่ง แม่คือพจนานุกรม ที่เมื่อถามอะไรท่านก็จะตอบ และไม่เคยบอกว่าถามมากเกินไป แม่คือผู้มีพระคุณ ที่ให้ชีวิตแก่ผม ให้ผมเกิดมาดูโลก แม่คือครู ครูที่สอนให้ผมพูด สอนให้เดินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ เป็นครูที่ช่วยทำการบ้านอยู่เป็นประจำ คอยชมเมื่อทำสิ่งที่ดี และคอยสั่งสอนยามที่ทำอะไรไม่ถูกต้อง แม่คือน้ำ ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผมให้มีความสุข แม่คืออาหาร ที่ทำให้เติบโตและแข็งแรงสมบูรณ์ แม่คือผ้าห่ม ที่ให้ความอบอุ่นแก่ผมตลอด แม่คือยา ที่ดูแลในตอนที่ไม่สบาย ไม่ว่าจะหนักหรือเบา แม่จะเป็นห่วงเสมอ สุดท้าย **“แม่คือ ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างในชีวิตครับ”**

ผมไม่รู้ว่หากวันหนึ่งแม่จากผมไปจะเป็นอย่างไร แต่ในตอนนี้ วินาทีนี้ ผมมีแม่ให้กอดทุกครั้งทีหนาว มีแม่ให้ไหวทุกครั้งทีจะจากกัน มีแม่ที่คอยอบรมสั่งสอน มีมือแม่ที่คอยโอบกอด ซึ่งเป็นอ้อมกอดที่สบายที่สุด มีแม่ที่คอยรัก และเลี้ยงดูจนมาถึงปัจจุบันนี้ วันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร ไม่มีใครล่วงรู้ แต่... **“แต่มีแม่อยู่กับผมในตอนนี้ เพียงเท่านี้ก็มีความสุขมากที่สุดแล้ว”**



### นางสาวพิทมพร ก๊กถึนอก (แพว) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประสานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ

คำว่า “แม่” สำหรับหนูเปรียบเสมือนทุกอย่างในชีวิต ไม่มีอะไรมาแทนที่แม่ได้ แม่สามารถแก้ปัญหาและหาทางออกให้หนูได้เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ให้คำปรึกษาได้ในทุกเรื่อง แม่จะหาทางออกและให้กำลังใจหนูและคนในครอบครัวได้เสมอ ในบางครั้งก็หนักกับน้องกระต๊อบกระหังกัน ทุกอย่างจะคลี่คลายได้โดยแม่ แม่สามารถทำให้เรื่องที่เครียดกลายเป็นเรื่องตลกได้เสมอ แม่สามารถเสียสละได้ทุกอย่าง เพื่อทุกคนในบ้าน รวมถึงแบกรับภาระภายในบ้านเยอะที่สุด

แม่ของหนู คือคนที่น่าอัศจรรย์ใจมาก แม่มีต้นแบบในหลาย ๆ เรื่อง เป็นคนเก่งทำได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการทำอาหาร สำหรับหนูแม่เป็นแม่ครัวคนเดียวที่หนูไม่เคยรู้สึกเบื่อกับข้าวเลย และการเย็บปักถักร้อย แม่หนูสามารถเย็บแถบดาวตอนเรียนมัธยมได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินที่ร้านเย็บผ้า อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการประหยัด

เพราะแม่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ แม่ยังสอนให้หนูใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอก โดยบอกเสมอว่าไม่มีอะไรลูกใจไปซะทุกเรื่อง ทุกคนมาจากหลายสังคมก็มีหลายความคิด เมื่อหนูได้เรียนรู้อะไรออกไปใช้ชีวิตโดยไม่มีแม่จริง ๆ มันลำบากกว่าตอนที่อยู่กับแม่มากเลยคะ

ตั้งแต่หนูเกิดมาได้ ๒๐ ปี ไม่มีวันไหนเลยที่แม่ทอดทิ้งหน้าที่แม่ แม่ไม่เคยได้พักจากหน้าที่นี้ และแม่ก็ทำหน้าที่นั้นมาได้เสมอตั้งแต่ตอนเรียนประถม หนูอยากขอบคุณโอกาส ประสบการณ์ทุกอย่างที่แม่มอบให้หนูตลอดเวลาที่ผ่านมา และหนูจะประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในอนาคตได้ดีที่สุด หนูรักแม่คะ

### นายศวีระ โถมขำ (คริส) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประสานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์



คำว่าแม่สำหรับผมคือ บุคคลคนหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขตลอด และเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง เวลาที่ผมเครียดก็มีแม่คนนี่แหละที่คอยบอกตลอดว่าลูกทำได้อะไรไปเรื่อย (แต่ยวก็ผ่านไปได้) คำ ๆ นี้เป็นคำที่แม่ใช้มาตลอดกับผม และผมก็ผ่านไปได้จริง ๆ ถึงจะลำบากไปบ้าง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี และที่ผมมีทุกวันนี้ ตั้งแต่เล็กจนโต แม่ไม่เคยให้ผมต้องลำบาก อยากกินอะไรก็ได้กิน อยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไป ผมอยากจะทำขอบคุณแม่ที่ลำบากอุ้มท้องผมตั้งแต่ในท้องจนคลอดออกมาครับ

สุดท้ายขอขอบคุณแม่ว่า ผมขอบคุณทุกอย่างที่แม่ทำให้ผมมาตลอดทั้งชีวิต ผมสัญญาว่า อีกไม่กี่ปีผมเรียนจบ ผมจะเป็นคนที่ดูแลแม่ให้มีความสุขสบาย เหมือนกับที่ ทำเพื่อผมมาตลอด ผมขอบคุณแม่่มาก ๆ ผมรักแม่นะครับ





อาเซียนวาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗



เกิดพระคุณพระแม่หลวงของปวงราษฎร์  
พระสติตกลางหทัยไทยทั่วกัน  
ทรงสั่งเสริมคุณค่าศีลปาชีพ  
ทรงนำทางสร้างสุขทุกถิ่นไทย

พระมีงขวัญร่มชาติร่มศาสนาสรรค์  
ดุจเพลิงจันทร์แจ่มกระจ่างสว่างใจ  
ทรงจุดดวงทิพย์ประทีปสว่างไสว  
น้อมมาลัยกราบพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ กักดีบุรุษ  
ประพันธ์



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม